

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc**

Số: 261 /BC-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo công tác của UBND thành phố năm 2024;
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 181/TB-HĐND ngày 23/10/2024 của Thường trực HĐND thành phố Lai Châu về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Công văn số 161/HĐND-VP ngày 21/11/2024 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công thẩm tra bổ sung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố;

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã họp thẩm tra báo cáo số 5296/BC-UBND, ngày 29/11/2024 của UBND thành phố về báo cáo công tác của UBND thành phố năm 2024 Nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp báo cáo HĐND thành phố các nội dung sau:

I. Nội dung báo cáo

1. Bộ cục

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố nhất trí và thống nhất với trình bày bộ cục của báo cáo.

2. Về Nội dung:

2.1. Kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố nhất trí với đánh giá công tác chỉ đạo của UBND thành phố, các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2024.

Năm 2024, trong điều kiện tiếp tục gặp một số khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường của thời tiết, tác động của giá cả thị trường hàng hoá và trầm lắng của thị trường bất động sản nhưng với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, trọng tâm của UBND thành phố và các cấp chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 được duy trì, thực hiện mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND thành phố đã theo đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của tỉnh, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Thành ủy, HĐND Thành phố, phương thức điều hành chặt chẽ, đúng quy định, khoa học, sát tình hình thực tế của thành phố; Ngay trong tháng 01 năm 2024 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2024 với 66 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền UBND thành phố

được cụ thể hóa theo từng quý để tổ chức thực hiện; trong năm UBND thành phố đã ban hành trên 6.300 văn bản các loại để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra; tiếp nhận trên 13.700 các loại văn bản đến. Tổ chức 170 phiên họp UBND để chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trong năm. Kết quả đã chỉ đạo thực hiện 69 nhiệm vụ đảm bảo thời gian, có chất lượng, hiệu quả.

Kinh tế được duy trì, ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 3.534,1 ha, đạt 100% KH; diện tích tăng vụ ước đạt 834,9 ha, đạt 101% KH, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 128,5 triệu đồng/ha/ năm đạt 102,7% KH....; Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo thực hiện đã kiểm tra phát hiện và xử lý 53 vụ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 194 triệu đồng., tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá trên 61 triệu đồng. Các hoạt động trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều phát triển. Chất lượng Giáo dục và Đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố kiện toàn, bổ sung; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm duy trì thực hiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Hạn chế

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cơ bản nhất trí với những hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo công tác năm 2024 của tập thể UBND thành phố và nhận thấy trong chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ giao tiên độ còn chậm, chất lượng hiệu quả có mặt còn hạn chế.

II. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành năm 2025

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của UBND thành phố năm 2025.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về báo cáo số 5296 /BC-UBND, ngày 29/11/2024 của UBND thành phố về công tác của UBND thành phố năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 trình Hội đồng nhân dân Thành phố ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Các vị Đại biểu HĐND TP;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KT-XH
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong